



Ninh Bình, ngày 10 tháng 3 năm 2021

**NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH
CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN BỘ MÔN**

TT	Nội dung công việc trọng tâm	Thời gian
I	Bám sát biên chế, kế hoạch năm học của nhà trường lập Kế hoạch quản lý công tác chuyên môn năm học của bộ môn.	Tháng 7,8
II	Tổ chức thực hiện Kế hoạch quản lý công tác chuyên môn năm học của bộ môn	
1	Phối hợp với các khoa chủ quản nghiên cứu, quản lý các chương trình đào tạo thực hiện trong năm học; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, phát triển và xây dựng các chương trình đào tạo.	Các tháng trong năm học
2	Phân công chuyên môn cho cán bộ, giảng viên đảm bảo đúng chuyên môn, mặt bằng, hiệu quả lao động; công khai, dân chủ, thống nhất; bám sát quy chế về chế độ làm việc của giảng viên và các quy định khác của nhà trường; phù hợp với thực tế đơn vị.	Các tháng trong năm học; trọng tâm là tháng 9,10
3	Đảm bảo thực hiện nề nếp, hiệu quả chương trình đào tạo, tiến độ dạy học. Đôn đốc thực hiện, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, đặc biệt là Đề cương chi tiết; Đề cương bài giảng; hồ sơ thi...	Các tháng trong năm học; trọng tâm là các tháng đầu mỗi học kỳ
4	Duy trì hoạt động của các nhóm chuyên môn; nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các nhóm chuyên môn; động viên, khuyến khích việc tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên bộ môn;	Các tháng trong năm học
5	Coi trọng trao đổi, hội thảo chuyên môn, nghiệp vụ; ứng dụng CNTT trong dạy học; đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học; thăm lớp, dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm giờ dạy;...	Các tháng trong năm học
6	Quản lý công tác kiểm tra, thi, đánh giá theo quy chế đào tạo. Cải tiến công tác kiểm tra, thi, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học.	Các tháng trong năm học

7	Đổi mới quản lý chuyên môn; hoạt động NCKH, QLCL- KĐ – ĐG theo hướng thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả chuyên môn, dạy học bộ môn;	Các tháng trong năm học
8	Thực hiện các nhiệm vụ quản lý chuyên môn và các hoạt động chuyên môn khác do nhà trường giao.	Các tháng trong năm học
III	Tổng kết thực hiện Kế hoạch quản lý công tác chuyên môn năm học của bộ môn.	Cuối mỗi học kỳ; mỗi năm học

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

